



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศจจ.สระแก้ว

ข้าราชการพลเรือน ปลอมลายมือชื่อผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินในหลักฐานใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนวิทยากรและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อล้างหนี้เงินยืมแม้ภายหลังได้นำเงินมาคืนทางราชการ ถือว่าความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการสำเร็จแล้วจึงถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

กรณีตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือน มีหน้าที่ในการดูแลรักษา จ่ายเงิน รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหรือเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายเพื่อเบิกจ่ายเงินและหักล้างเงินยืมและนำเงินที่เหลือจ่ายส่งคืนสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโครงการฝึกอบรม ได้ปลอมลายมือชื่อผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินในหลักฐานใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนวิทยากรและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่า มีหน้าที่ราชการในเรื่องดังกล่าว การที่ปลอมลายมือชื่อผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินในหลักฐานใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนวิทยากรและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่านำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดและภายหลังได้นำเงินมาคืนทางราชการ และแม้ว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมครบถ้วนแล้วก็ตาม ดังนี้ย่อมเห็นได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ในการดูแลหรือถือครอบครองเงินโครงการของทางราชการแล้วนำเงินดังกล่าวบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น อันเป็นการกระทำผิดวินัยกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๔๐/๒๕๖๐) (ตรงกับมาตรา ๘๔ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)

ดังจะเห็นได้ว่า ข้าราชการผู้นี้ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นเพียงผู้ประสานงาน แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินมาให้ถือไว้จึงมีหน้าที่ในการดูแลหรือถือครอบครองเงินของทางราชการ แล้วอาศัยโอกาสนั้นนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการใด จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕